

CÔ NỮ SINH NHÚT NHÁT “LỘT XÁC” THÀNH “SAO MAI” TỎA SÁNG TRÊN BỤC GIẢNG

TRÀ GIANG

“4 NĂM ĐẠI HỌC GIỐNG NHƯ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG”

Từ một cô nữ sinh suốt bao năm chỉ rèn luyện tiếng Anh qua ngữ pháp, Sao Mai chia sẻ rằng bản thân đã gặp rất nhiều khó khăn trong những ngày đầu bước chân vào ULIS. Được biết, cựu sinh viên trường U đã từng phải nhận điểm 2 trong bài thi Mock Test (bài thi nói) vào năm nhất đại học. Cú sốc điểm số cùng trải nghiệm “chật vật” khi cố gắng theo kịp các bạn đồng trang lứa đã tạo cho Sao Mai một nguồn động lực mạnh mẽ để quyết tâm thay đổi chính mình. Trải qua quá trình tìm tòi và chiêm nghiệm, cô nàng đã bắt tay vào việc lập kế hoạch dài hạn và ngắn hạn với mục tiêu rõ ràng nhằm cải thiện khả năng ngoại ngữ của bản thân.

Với kế hoạch đó, cô nàng bắt đầu “tìm hiểu IELTS từ con số 0”, tự mày mò học hỏi, tham gia các khóa học ôn luyện kết hợp với nghiên cứu kỹ kiến thức trên lớp. Cựu ULISer chia sẻ: “Ở thời điểm đó, với xuất phát điểm muộn hớn, mình xác định rằng nếu bạn bè đã cố gắng 1 thì mình phải cố gắng gấp 3 lần”. Chính bởi sự quyết tâm cùng tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ đó mà Sao Mai đã thành công biến điểm yếu nhất của mình là kỹ năng Speaking trở thành điểm mạnh và cũng là yếu tố thu hút của cô nàng ở thời điểm hiện tại. Có lẽ vì thế mà đối với Sao Mai, 4 năm đại học của cô nàng quả thực “như một cuộc cách mạng”.

CHÌA KHÓA CỦA SỰ TỰ TIN VÀ NĂNG LƯỢNG TRẺ TRUNG, NHỊT HUYẾT

Tiếp xúc với Sao Mai lần đầu, dường như ai cũng đều



NGUYỄN THỊ SAO (THƯỜNG ĐƯỢC GỌI VỚI CÁI TÊN THÂN MẬT LÀ SAO MAI) - CỰU SINH VIÊN KHÓA QH.2019, KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ (ĐHQGHN), HIỆN LÀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG MARIE CURIE HÀ NỘI. SAO MAI ĐƯỢC BIẾT ĐẾN LÀ MỘT CÔ NÀNG SỞ HỮU VỀ NGOÀI XINH XẮN, RẠNG RỠ CÙNG THẦN THÁI TỰ TIN ĐÁNG NGƯỠNG MỘ. TUY NHIÊN, ÍT AI BIẾT RẰNG: ĐẰNG SAU NỤ CƯỜI TỎA SÁNG CỦA CÔ GIÁO GỐC NGHỆ AN LÀ CẢ MỘT CHẶNG HÀNH TRÌNH DÀI NỖ LỰC VÀ PHẤN ĐẤU ĐỂ CHIẾN THẮNG BẢN THÂN. TỪ MỘT CHÚ “ỐC SÊN”, CHỈ MUỐN AN YÊN TRONG CHIẾC “TỔ ẤM”, CÔ GÁI ẤY ĐÃ “LỘT XÁC” ĐỂ TRỞ THÀNH NGÔI “SAO MAI” RỰC SÁNG TRÊN BẦU TRỜI CỦA CHÍNH MÌNH.

có ấn tượng mạnh mẽ với nguồn năng lượng tuổi trẻ trên gương mặt tươi tắn của cô nàng. Nhưng để có được dáng vẻ tự tin như hiện tại, ít ai biết rằng cô giáo quê xứ Nghệ đã phải trải qua vô vàn cuộc đấu tranh về tư tưởng: “Trong ba năm học cấp 3, mình giống như một con ốc sên vậy: chỉ muốn an yên trong chiếc tổ ấm của chính mình”. Qua những hồi tưởng dí dỏm của Sao Mai, không khó để hình dung ra dáng vẻ rụt rè và nhút nhát thời niên thiếu của cô nàng. Sao Mai tâm sự rằng hồi mới vào đại học, bản thân đã từng tự ti đến mức không dám tham gia bất cứ câu lạc bộ nào. Đặc biệt, những buổi thuyết trình trên giảng đường trở thành một nhiệm vụ “đáng sợ” hơn bao giờ hết.

“THỂ NHƯNG SAU NÀY MÌNH CHỢT NHẬN RA: MÌNH CHỈ ĐƯỢC SỐNG MỘT LẦN TRÊN ĐỜI”

Chính khoảnh khắc nghiệm lại cùng sự giác ngộ trong tư tưởng đã thôi thúc cô nàng quyết tâm phải thực sự thay đổi. Ngoài việc vạch ra lộ trình học môn tiếng để cải thiện về trí thức, Sao Mai còn tham gia vào các lớp học kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng lãnh đạo,... Vì vậy, kể từ năm thứ hai đại học, Sao Mai đã thành công thực hiện một cuộc “lột xác” đầy ngoạn mục cả về trí tuệ lẫn ngoại hình và giao tiếp xã hội. Sự phát triển toàn diện này không chỉ góp phần xây dựng nên hình tượng một nữ sinh ULIS đầy năng động, tự tin mà còn mở ra cho cô nàng rất nhiều cơ hội mới. Được biết, Sao Mai từng đạt giải Nhất cuộc thi hùng biện do Trung tâm phát triển kỹ năng mềm tổ chức,



và còn được mời làm diễn giả chia sẻ về phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả cho một Học viện tiếng Anh.

Khi được hỏi về bài học sau hành trình phát triển bản thân, cựu ULISer bộc bạch: “Xuất phát điểm của mỗi người không giống nhau nên để đạt được đích đến thì chắc chắn con đường mình đi cũng phải thực sự khác biệt. Vậy nên thay vì so sánh bản thân với những người đã thành công thì hãy so sánh chính bản thân mình của quá khứ và hiện tại. Những tấm gương thành công nên là động lực để mình phấn đấu chứ không nên là nguyên nhân khiến mình thêm tự ti mỗi ngày”. Theo cô giáo trẻ, để hoàn thiện bản thân, trước hết phải xác định được điểm mạnh và điểm yếu cơ bản: điểm mạnh thì trau dồi thêm nữa, phát triển thêm nữa; còn với những điểm yếu thì cố gắng quan sát, học tập và cải thiện dần. Với sự quyết tâm mạnh mẽ từ trong tư tưởng cùng khát vọng chứng minh giá trị của bản thân, cô nàng Sao Mai đã thành công thoát ra khỏi “chiếc vỏ ốc” an toàn để trở thành một nhà giáo đầy nhiệt huyết, tự tin và năng lượng.

DỰ ÁN MÈO VẠC VÀ HÀNH TRÌNH ƯỚM MẮM TRI THỨC

Được biết, cô giáo Sao Mai là một thành viên chủ chốt góp mặt vào trong dự án Mèo Vạc - dự án giáo dục do trường Marie Curie tổ chức. Theo như lời kể của cô, hoàn cảnh ở Mèo Vạc, Hà Giang “hết sức khó khăn” do thiếu nguồn nhân lực giảng dạy trầm trọng. Trong toàn huyện có đến 17 trường tiểu học, tuy nhiên chỉ có duy nhất một giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học. Thấu hiểu sự vất vả của những giáo viên vùng cao khi phải đi quãng đường hơn 70km đến trường, Trường Marie Curie - nơi Sao Mai công



tác và giảng dạy, đã phát động dự án hỗ trợ dạy học trực tuyến tại huyện Mèo Vạc.

Tuy nhiên, chặng đường đem tri thức lên vùng cao Hà Giang của cô giáo trẻ cũng gặp phải nhiều khó khăn. Ngoài vấn đề đường truyền mạng, theo Sao Mai, một trở ngại đáng kể mà cô nàng phải đối mặt trong giai đoạn đầu của dự án chính là vấn đề "rào cản ngôn ngữ". Sao Mai chia sẻ: "Các bạn nhỏ ở đây chủ yếu là người dân tộc H'Mông và hầu như còn chưa thành thạo tiếng Kinh. Vì vậy, đôi khi mình phải vừa dạy tiếng Anh vừa hỗ trợ giải thích tiếng Việt". Mặc dù khó khăn là thế nhưng đối với Sao Mai, đến với Mèo Vạc, tình yêu của cô nàng với nghề giáo đã "tăng lên nhiều bậc". Trải qua 2 năm đồng hành cùng dự án, sự tiến bộ của các bạn học sinh vượt khó cùng những tình cảm gắn bó mà các em dành cho cô giáo chính là nguồn động lực lớn lao giúp cho Sao Mai vững bước hơn trên hành trình ươm mầm tri thức. "Nhờ dự án mà mình biết là mình đã chọn đúng nghề, một nghề nhân văn, một nghề giúp ích cho cuộc đời", Sao Mai tâm sự.

"KHÔNG CÓ ĐƯỜNG TẮT DẪN ĐẾN BẤT KỲ NƠI NÀO MÀ BẠN ĐANG ĐẾN"

Đây chính là châm ngôn sống của Sao Mai và cũng là kim chỉ nam mà cô nàng luôn mang theo trên chặng đường tiến đến cánh cửa thành công. Sao Mai cho rằng, muốn

đạt được bất cứ thành tựu nào cũng phải trải qua một quá trình khổ luyện, cọ xát và thử thách bản thân trên nhiều phương diện. Hành trình tìm hiểu bản thân là một hành trình gian nan, vì vậy muốn đạt được bất cứ thành tựu gì cũng phải đặt mục tiêu, kế hoạch rõ ràng để đi được lâu dài.

Đặc biệt, cô giáo xứ Nghệ cũng có đôi lời muốn nhắn gửi đến ULISers: Trên hành trình tìm đến thành công sẽ có những khó khăn nhất định, đừng chùn bước, hãy cố gắng hết mình. Bởi nếu không thử thì các bạn sẽ không bao giờ biết được liệu mình có thể thành công hay không. Có thể các bạn sẽ thất bại, nhưng khi vượt qua thất bại đó để bước tiếp bạn sẽ nhận ra những chân trời mới, khai phá được những khả năng tiềm tàng không bao giờ ngờ tới của bản thân. Và đặc biệt hơn, một khi đã dám thử thì chính là bạn đã dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đấy chính là thành công.

Được biết, Sao Mai vừa đỗ học bổng Thạc sĩ của Trường Đại học Nottingham Trent tại Anh Quốc. Hy vọng hành trình sắp tới của cô nàng sẽ càng rực rỡ và thành công hơn nữa, như chính niềm hy vọng mà mẹ Sao Mai đã gửi gắm vào cái tên của cô nàng: "tỏa sáng như vì sao, rực rỡ như ánh ban mai trên bầu trời".